

Số: .../BC-STC

Bình Định, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẮT CẤP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định và Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định và Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.

Qua thời gian triển khai thực hiện các văn bản nêu trên cho thấy việc phân cấp cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt,

việc phân cấp đã giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công chủ động trong việc quyết định mua sắm những tài sản theo phân cấp; sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm sử dụng tài sản nhà nước tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện tốt việc bảo quản, có kế hoạch sửa chữa tài sản hư hỏng kịp thời phục vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên đến nay, qua nắm bắt tình hình thực tế các đơn vị dự toán chỉ được trao quyền quản lý đối với một số loại tài sản có giá trị thấp; điều này làm tăng thủ tục hành chính trong quản lý tài sản công ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên và việc phân cấp hạn chế cũng làm giảm tính trách nhiệm của các đơn vị dự toán trong quản lý tài sản công.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

+ Mục tiêu tổng thể: Tạo điều kiện và nâng cao năng lực quản lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tài sản công.

+ Mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công như: mua sắm tài sản công; sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công, thuê tài sản, điều chuyển tài sản công, thanh lý tài sản công... của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tình hình hiện nay.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Xác định vấn đề bất cập

- Thực tế hiện nay các đơn vị dự toán chỉ được trao quyền quản lý đối với một số loại tài sản có giá trị thấp, điều này chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thường xuyên của các đơn vị dự toán và gây quá tải công việc trong quản lý tài sản công ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên; đồng thời việc phân cấp hạn chế cũng làm giảm tính trách nhiệm của các đơn vị dự toán trong quản lý tài sản công.

- Các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thường có giá trị cao.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Đề tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công như: mua sắm tài sản công; sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công, thuê tài sản, điều chuyển tài sản công, thanh lý tài sản công... được thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thường xuyên của đơn vị; đồng thời, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tình hình hiện nay.

3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định (*thay thế các Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018, Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh*).

4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐCP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; phân cấp rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, việc phân cấp phù hợp với quy định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách nhà nước, đáp ứng tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý tài sản công trong giai đoạn hiện nay của tỉnh.

III. Ý KIẾN THAM VẤN

Sở Tài chính đã thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng dự thảo Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia, góp ý của các đơn vị, Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định về thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả chính sách của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định, Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, QLGCS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hải